

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh), lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo UBND các huyện, UBND thành phố Lạng Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh được thành lập theo Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 27/02/2004 của UBND tỉnh, đến nay đã được hơn 20 năm hoạt động mang lại kết quả tích cực, giai đoạn 2004 - 2023 Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã cho vay quay vòng được 143 dự án/1.363 hộ vay với doanh số vốn quay vòng đạt 37.796 triệu đồng; đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho 9.089 hội viên nông dân tham gia dự án, tạo sự lan tỏa nhân rộng trên 100 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong hội viên nông dân, vốn điều lệ được bảo toàn từ 500 triệu đồng ngân sách cấp ban đầu, đến hết năm 2023 đã có vốn điều lệ là 9,5 tỷ đồng, các dự án cho vay không phát sinh nợ xấu. Thông qua hoạt động của Quỹ đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2023/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tại Điều 6 quy định: “Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh: Ban Thường vụ Hội nông dân cấp tỉnh xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. Sau khi Đề án được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án”. Thực hiện nhiệm vụ giao, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng dự thảo Đề án xin ý kiến góp ý các sở ngành liên quan,

hoàn chỉnh trình UBND tỉnh. Qua xem xét, thảo luận các thành phần tham dự họp cơ bản nhất trí với nội dung, kết cấu Đề án và các dự thảo tờ trình, nghị quyết, quyết định do Hội Nông dân tỉnh trình, thống nhất sự cần thiết phải kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.

2. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý hoàn chỉnh Đề án và các dự thảo trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 6/2024 để xem xét, trong đó thống nhất một số nội dung như sau:

2.1. Đối với dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh:

- Phần thứ nhất, cơ sở thực tiễn: bổ sung đánh giá phân tích sâu, kỹ về những kết quả đạt được, hiệu quả hoạt động của Quỹ, thuận lợi khó khăn, hạn chế; tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49/2003/NQ-HĐND ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án thành lập và huy động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, làm rõ tính cấp thiết cần kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh.

- Phần thứ hai, Nội dung Đề án:

+ Mục 2.2. Tư cách pháp nhân: bổ sung quy định được mở tài khoản tại Ngân hàng chính sách xã hội.

+ Về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự (Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành): rà soát kỹ danh sách nhân sự đề xuất bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trường hợp không có nhân sự đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cần có giải trình báo cáo rõ để xin ý kiến UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Thống nhất Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, trong đó 04 thành viên là lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân tỉnh, 01 thành viên là Lãnh đạo Sở Tài chính tham gia.

+ Về mức vốn điều lệ: nhất trí theo như đề xuất của Hội Nông dân tỉnh, mức vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh giai đoạn 2024-2028 là 38,69 tỷ đồng được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, trong đó giai đoạn 2024-2025 bổ sung từ nguồn chi đầu tư phát triển và nguồn vốn hợp pháp khác, giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bổ sung; giai đoạn 2026-2028 bổ sung từ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu bổ sung theo Đề án được duyệt.

Việc vận động các cơ quan, đơn vị tập thể, cá nhân cấp tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2024-2028: Hội Nông dân tỉnh tính toán với mức phù hợp, cách làm hiệu quả hơn để nâng cao hơn tỷ lệ huy động tương xứng với mức vốn được bổ sung từ ngân sách Nhà nước.

+ Về Kế hoạch vốn và sử dụng vốn giai đoạn 2024-2028 và Kế hoạch tài chính giai đoạn 2024-2028: cần được lập trên cơ sở cả nguồn vốn điều lệ hiện có và nguồn vốn dự kiến được bổ sung theo phương án đề xuất.

- Phần thứ ba, tổ chức thực hiện: rà soát lại phân công nhiệm vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, nội dung của Đề án sau khi chỉnh sửa bổ sung.

2.2. Đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: cần rà soát, biên tập lại trên cơ sở Đề án được chỉnh sửa bổ sung, làm rõ theo hướng nghị quyết quy định trực tiếp (đưa vào nghị quyết các nội dung chính cơ bản quan trọng của Đề án), Tờ trình thể hiện đầy đủ các nội dung trình duyệt, nội dung xin ý kiến.

3. Hội Nông dân tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án và các dự thảo kèm theo, **trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 07/6/2024** để xem xét trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 6/2024; gửi văn bản đề xuất đăng ký bổ sung nội dung trên trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024 về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh.

4. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, chỉ đạo Hội Nông dân cùng cấp khẩn trương tham mưu, kiện Quỹ hỗ trợ Nông dân cấp huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Thanh tra tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hà Minh Anh